

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.44 บาท แกว่งตัวแข็งค่าในกรอบแคบ กรอบ 32.39-32.49 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.44 บาท อ่อนค่าลงจากระดับ 32.38 บาทในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แนวโน้มแข็งค่าในกรอบแคบตามปัจจัยดอลลาร์แข็งตามทิศทางดอกเบี้ยเฟด คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.39-32.49 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า วันนี้เงินบาทเปิดที่ระดับ 32.44 บาท โดยสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่ การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น ขณะที่กลางสัปดาห์ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ และในวันพุธถึงวันพฤหัสบดี การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ย “ขึ้น” ไปที่ระดับ 2.00-2.25% +25 bps จากการประชุมครั้งก่อน และครั้งนี้ จะมีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจ 3 ส่วน เชื่อว่าเฟดจะมองเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นในปีนี้ ปรับลดเป้าหมายอัตราการว่างงานลง และอาจมีการปรับเป้าหมายระยะยาวของดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปที่ระดับ 3.50% ภายในปี 2020

สำหรับวันพฤหัสบดี ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานในยุโรป (Core HCPI) คาดว่าจะขยายตัว 0.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวที่ระดับ 1.90% นอกจากนี้ในวันศุกร์ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อในโตเกียวของญี่ปุ่น (Tokyo CPI ex fresh food and energy) คาดว่าจะขยายตัว 0.6% และมีรายงานเงินเฟ้อในสหรัฐ (Core PCE) คาดว่าจะขยายตัว 2.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ที่ระดับ 2.18%

เขากล่าวว่า สัปดาห์นี้ มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างดี จะทำให้ตลาดผันผวน โดยรวมยังมองว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุด แนะนำจับตาไปที่เป้าหมายดอกเบี้ยระยะยาว (Long-term Target) ซึ่งถ้าปรับขึ้น จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นตาม ในทางกลับกันค่าเงินดอลลาร์อาจกลับทิศ ถ้าเฟดคงมุมมองหรือปรับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวลง เนื่องจากเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศหลักอื่นๆ เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ซึ่งว่าในอนาคต อาจมีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวด เช่นเดียวกับในฝั่งของสหรัฐ

"สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบ แต่ก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเรื่อย ๆ ในสัปดาห์นี้ ยังคงมองว่า ภาพรวมการเคลื่อนไหวของดอลลาร์จะเป็นปัจจัยแรกที่กำหนดทิศทางค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงิน ช่วงนี้ค่อนข้างเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) เชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่หนุนให้การลงทุนในเอเชียได้รับความสนใจ และเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้ยาก มองกรอบเงินบาทระหว่างวัน 32.39-32.49 บาท และมองกรอบเงินบาทใน สัปดาห์ 32.30-32.80 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.20 จากวันศุกร์ 93.88
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 597.00 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 16,941.70 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.392 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้